



ข่าวประจำวัน ทอ.

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๒๒๒ วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑



พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (สายงานยุทธบริการ) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ข้อคิดจากประสบการณ์การปฏิบัติงานและแนวทางในการรับราชการ” ให้กับนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๕ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในโอกาสการฝึกอบรมการเตรียมตัวเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร โดยมีพลอากาศตรี ณรงค์ อินทชาติ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สายงานบริหาร) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สโมสรนักเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

“กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx



พิธีเปิดงานสัมมนาการบูรณาการพัฒนากำลังพลกองทัพอากาศ อย่างมีคุณภาพในยุค ๔.๐



พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาการบูรณาการพัฒนากำลังพลกองทัพอากาศอย่างมีคุณภาพในยุค ๔.๐ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ



การสัมมนาการบูรณาการพัฒนากำลังพลกองทัพอากาศอย่างมีคุณภาพในยุค ๔.๐ ในครั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมไปยังหน่วยขึ้นตรงและกองบินต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้กำลังพลได้รับทราบการดำเนินการพัฒนากำลังพลทหารอากาศ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ อีกด้วย

พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว



พลอากาศเอก ศักดิ์พิณิต พร้อมเทพ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี

ประชุมคณะทำงานร่วมกองทัพอากาศ และกองทัพอากาศเมียนมา (AWG)



พลอากาศโท ธรินทร์ ปุณศรี รองเสนาธิการทหารอากาศ พร้อมคณะ และกองทัพอากาศเมียนมา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมกองทัพอากาศไทย และกองทัพอากาศเมียนมา (AWG) ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นาวาอากาศเอก นิธิชัย บุญลยางกูร รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมชี้แจงผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/กรุงเทพฯ



พลอากาศโท คงศักดิ์ จันทโรสภา เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็นประธานการประชุมชี้แจงผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/กรุงเทพฯ เพื่อแนะนำผู้บังคับบัญชา รวมทั้งชี้แจงแนวทางและช่องทางการติดต่อประสานกับหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการ ๒ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๔๖ และกองบิน ๒



พลอากาศตรี ฐานันต์ จันทร์อำไพ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ณ กองบิน ๔๖ โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๖ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก จากนั้น คณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ณ กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก วสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสนับสนุนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในต้นปีหน้า และเน้นย้ำเรื่องการไปร่วมรายการของสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ

การประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาระบบ GFMS (New GFMS)

กรมบัญชีกลาง กับ กองทัพอากาศ เพื่อเป็นหน่วยงานนำร่อง ๑ ใน ๔ หน่วยงานของประเทศ



นาวาอากาศเอกหญิง ลักขณา ทองเปี่ยม รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมการเงินทหารอากาศ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ และสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาระบบ GFMS (New GFMS) ระหว่างกรมบัญชีกลางกับกองทัพอากาศ เพื่อเป็นหน่วยงานนำร่อง ๑ ใน ๔ หน่วยงานของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๐๒ กรมบัญชีกลาง

ขอเชิญเที่ยวงานกาชาด ฉลอง ๑๒๕ ปี สภากาชาดไทย “ร้อยดวงใจ สังก่อการให้ที่งดงาม”

รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐๓๐ - ๒๒๐๐ ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ ๔

หน่วยมิตรประชากองบิน ๒๓ ร่วมกับ หน่วยบินแยกกองทัพอากาศสิงคโปร์ ออกเยี่ยมเยียนช่วยเหลือพี่น้องประชาชน



นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ในฐานะหัวหน้าหน่วยมิตรประชากองบิน ๒๓ ร่วมกับ Lieutenant colonel Jude Anthony หัวหน้าหน่วยบินแยกกองทัพอากาศสิงคโปร์ นำข้าราชการ กองบิน ๒๓ และ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒๓ จัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชา ให้บริการด้านทันตกรรม ตรวจรักษาโรคทั่วไป มอบอุปกรณ์การเรียน กีฬา ตูยารักษาโรคพร้อมยาสามัญประจำบ้าน ถุงยังชีพ และปรับปรุงห้องสมุดพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยมี นายสุรสิทธิ์ พิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโอน หนองฮาง ให้การต้อนรับและรับมอบ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านหนองโอน หนองฮาง ตำบลเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี

กองบิน ๔๖ ร่วมกับ สมาคมนักข่าวจังหวัดพิษณุโลก มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการ



นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ร่วมกับ สมาคมนักข่าวจังหวัดพิษณุโลก นำถุงยังชีพไปมอบให้แก่ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน ๒๒๙ ชุด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโครงการ “คาราวานสะพานบุญ มุมชีวิต” ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก

นักเรียนนายเรืออากาศคว่ำรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน AAVC 2018



กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้ส่งทีมนักเรียนนายเรืออากาศ เข้าร่วมการแข่งขัน การออกแบบและควบคุมอากาศยานไร้คนขับ ระดับนานาชาติ Autonomous Aerial Vehicle Challenge 2018 (AAVC 2018) ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้จัดการแข่งขัน ในครั้งนี้ มีทีมนักเรียนจากมหาวิทยาลัยจากประเทศญี่ปุ่น อินเดีย สิงคโปร์ และประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน โดยทีม Griffin UAV จากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช คว่ำรางวัลชนะเลิศ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พลบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๔

ระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รายละเอียด <https://drive.google.com/open?id=12SmrqYX-Xd0k45mKhCRPtZtTennVDIOR>